

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์	รองอธิการบดีวิชาการ	รองประธาน
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๖. อาจารย์สุรีย์พร ธรรมมิกพงษ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๘. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒. อาจารย์ ดร.สมใจ นกดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย	คณบดีคณะครุศาสตร์	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร.แววดาว พิมพ์พันธ์ดี	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. อาจารย์อรชума หนูน้อย	ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา อธิการบดี กล่าวว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ของการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน ๔.๓๕ ดังนี้ ๑) มาตรฐานผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากหลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก ส่งผลให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ลดลง ๒) ผลลัพธ์ด้านการวิจัย อยู่ในระดับดี คะแนน ๔.๓๕ ๓) ผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน อยู่ในระดับดีมาก ๔) ด้านศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก ๕) การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี ๖) อัตลักษณ์บัณฑิต อยู่ในระดับดีมาก จุดเด่น คือ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ โครงการ Non-degree หลักสูตรระยะสั้นต่างๆ และที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ กล่าวว่า หลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ มี ๒ กรณี คือ ๑) หลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข และลดจำนวนผู้ดูแลนักศึกษา ๒) หลักสูตรที่อาจารย์ลาออก ส่งผลให้มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรไม่ครบ ๕ คน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ก่อนครบ ๙๐ วัน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา แนะนำว่า กรณีเช่นนี้ไม่ถึงว่าตงองค์ประกอบที่ ๑ เนื่องจากมีการดำเนินการต่อเนื่องภายใน ๙๐ วัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกำกับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงให้จัดส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๒ คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปกติ ให้จัดส่งภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ จัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษากลุ่มอาเซียนจึงให้จัดส่งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงาน การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่องสืบเนื่อง ดังนี้

๑) (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) มติที่ประชุม มอบหลักสูตรทบทวนตามที่คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเสนอแนะไว้ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอสภาวิชาการต่อไป เนื่องจากเป็นประเด็นเดิมที่คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม มอบรองวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาอาจารย์ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แทรกรองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี

๒) รายงานผลการดูแลนักศึกษาคงค้างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขออนุมัติใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ คน มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดูแลนักศึกษาคงค้าง และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๓ คน ดูแลนักศึกษาให้สามารถดำเนินการสอบได้ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับต่อไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำรายงานความคืบหน้าของสถานะนักศึกษาคงค้างของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

๓) ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร เนื่องจากไม่มีขอบเขตของระยะเวลากำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำหนังสือส่งไปยัง อว. เพื่อสอบถามการขอขยายระยะเวลาตามแนวทางที่ อว. ได้ส่งหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยต่างๆ

๔) รองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ขอไม่ประสงค์เป็นผู้ดูแลนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดีวิชาการ และ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานหลักสูตรเจรจาร่วมกันถึงการดูแลนักศึกษาที่เหลือนอกใช้ศักยภาพอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๒ คน และองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย ร่างเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำหนังสือส่งไปยัง อว. เพื่อสอบถามการขอใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อดูแลหลักสูตร จำนวน ๒ คน

### ๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้งานนิติกรช่วยตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเคยประกาศเกณฑ์มาตรฐานไว้แล้ว แต่ถูกยกเลิกประกาศในภายหลัง บัณฑิตวิทยาลัยจึงต้องจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตามที่ สกอ. เดิมกำหนด เรื่อง เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับคะแนนเอง มหาวิทยาลัยควรจะมีประกาศเกณฑ์มาตรฐานฉบับดังกล่าวด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับระดับปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิษฐ์ รองอธิการบดีวิชาการ กล่าวว่า หนังสือ อว. ฉบับล่าสุด ว่าในระยะ ๒ ปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถกำหนดวิธีการของตนเอง เพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดวิธีการและเกณฑ์ในการกำหนดผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ ตามแนวทางเดิมที่เคยได้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักการ มอบรองอธิการบดีวิชาการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการตามหนังสือแจ้งของ อว.

### ๓.๒ รายงานผลการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงรายงานผลการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) บัณฑิตวิทยาลัยได้เวียนพิจารณา

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๓.๓ รายงานผลการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดูแลนักศึกษาต่างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงรายงานผลการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดูแลนักศึกษาต่างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสนอสภาวิชาการต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ เสนอให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาคงค้าง จำนวน ๔ คน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ๒ หลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่มะกา เสนอให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรรายงานผลการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดูแลนักศึกษาคงค้าง

**มติที่ประชุม** รับทราบ มอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกเดือน

**๓.๔ รายงานผลการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก กล่าวถึงรายงานผลการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน ๔ คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ กล่าวว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติให้เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และผลงานการเผยแพร่งานวิจัยให้พิจารณาประกอบการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

**มติที่ประชุม** รับทราบ มอบบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

**๔.๑ หนังสือ ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งหนังสือ ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒

**มติที่ประชุม** รับทราบ

๔.๒ หนังสือ ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๑๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การอนุมัติผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่าด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งหนังสือ ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๑๙ เรื่องการอนุมัติผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบัน อุดมศึกษาสามารถกำหนดวิธีการ และเกณฑ์ในการกำหนดผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้แนวทางทางเดิมที่เคยได้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติแล้วตามหนังสือ ศธ ๐๕๐๖/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ รายงานมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่าจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาวาระของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

๑) นักศึกษารหัส ๕๗ มีเพียงจำนวน ๑ คน ที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ ซึ่งอาจจะไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๒) บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบนักศึกษารหัส ๕๗ ว่าเข้าศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ หรือ ๒/๒๕๕๗ ซึ่งหากเข้าเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จะสิ้นระยะเวลาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

๓) ข้อสังเกตหากดูระยะเวลาแล้วนักศึกษาจะสิ้นระยะเวลาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่ออายุไม่ได้

๔) หากต่ออายุให้กับนักศึกษาต้องดำเนินการก่อนที่นักศึกษาจะหมดอายุ ซึ่งนักศึกษาต้องถึงขั้นตอนรอสอบ ๕ บท และอยู่ระหว่างส่งเรื่องตีพิมพ์เผยแพร่

๕) บัณฑิตวิทยาลัยดูแลนักศึกษารหัส ๕๘ และต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการก่อน ๖ ปี

๖) บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบปีที่เข้าศึกษาจนถึงปีที่ต้องสำเร็จการศึกษาของ นายประสิทธิ์ หวังมีอาจ และนายวิกรม คำด้วงโรม เนื่องจากระยะเวลาที่เสร็จสิ้นทั้งกระบวนการนานกว่านักศึกษาคนอื่น

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ

๒. พิจารณาการปรับแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.๐๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๑ คน และมอบฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**๔.๔ รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่**

**๖/๒๕๖๓**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ พิจารณาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาจารย์สังกัดหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ คน ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามิ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

**มติที่ประชุม**

๑) ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จแล้วตามหลักเกณฑ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้หากคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร ส.ม. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดให้พิจารณาอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีมาทดแทน

๒) ให้มหาวิทยาลัยจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามิ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษต่อไปอีก ๖ เดือน

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประจงศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

**มติที่ประชุม** ไม่ต่อสัญญาจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประจงศักดิ์ เนื่องจาก ไม่มีภาระงานสอนและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

**๕.๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) หมวด ๒ ข้อ ๘.๒ อนุญาตให้ใช้เวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา และข้อ ๘.๓ อนุญาตเอก ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้ว เข้าศึกษาต่อ ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๖ ปี ประกอบกับหนังสือ อว. ที่ขยาย ระยะเวลาการศึกษาให้ ๑ ปี โดยขอขยายระยะเวลาการศึกษา ครั้งละ ๑ ภาคเรียน รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหนังสือ ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๑๑ คน ดังนี้

๑) นางสาวบรรจบ จันทร์ที นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอย้ายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒) นางสาวทัศนีย์ มณเฑียร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓) นางสาวสุภากร อ้วนพลี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔) นางสาวกรรณก สมบัติทิพย์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๕) นางสาวสุพรรณิ เทาะชะมด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๖) นางสาวสร้อยทิพย์ อินทะเตชะ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๗) นางสมาลี โชคชนะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๘) นางสาวปนัดดา ประสพกาญจน์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๙) นางสาวภิญญาพัชร สิงห์ประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๐) นางสาวบุหงา วายุระกุล นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๑) นางสาววิไลพร ศรีโย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

**๕.๒ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ขอเสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้ ๑) เพิ่มชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมันคง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ ๔ ๒) เปลี่ยนลำดับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยอาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ ๖ ๓) เพิ่มชื่อ อาจารย์ ดร.ศิรินทร มีขอบทอง เป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ในหลักการ โดยขอให้ระบุเหตุผลในการขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก ๕ คน เป็น ๖ คน และตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ศิรินทร มีขอบทอง ว่าต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ก่อนเสนอสภาวิชาการต่อไป

### **๕.๓ งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า งบประมาณจัดสรร และโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคำนวณจากจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ รวม ๑,๒๘๕,๗๐๐.- บาท

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า งบประมาณโครงการบริหารจัดการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวนเงิน ๑,๑๓๗,๗๐๐.- บาท ใช้ในกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ค่าตอบแทนการดำเนินงานกลางในการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ค่าประสานงานการสอนภาคพิเศษ ค่าโทรศัพท์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะภา อธิการบดี กล่าวว่า การปรับแผนใหม่ของมหาวิทยาลัย จะมี KPI และ OKR ที่เกี่ยวข้อง อาจต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยต้องปรับแผนของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหลักการ

### **๕.๔ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอเสนอรายละเอียดแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) เปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ตี๋ยง ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนบผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๓ ชิ้นเพิ่มเติม ให้บัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา

### **๕.๕ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอเสนอรายละเอียดแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) เปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ตี๋ยง ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนบผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๓ ชิ้นเพิ่มเติม ให้บัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

ปิดการประชุม ๑๐.๔๐ น.



ดร.พรพรรณ ดอนพนัส  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม